


**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระเข้าใหม่**  
**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการ  
 เข้าใหม่ของบริษัท

**นายธนธิป อุดิตศตวงศ์**

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 61 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและการเมือง) มหาวิทยาลัยแมคควอร์รี่ เครือรัฐออสเตรเลีย</li> <li>ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>หลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ The Kellogg School of Management, The Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs</p>
<p>ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสื่อสาร และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2561-2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย</li> <li>2558-2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์</li> <li>2555-2558 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>2553-2555 เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย</li> <li>2551 กรรมการธนาคาร EXIM (โดยตำแหน่ง อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)</li> <li>2549-2550 กรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA)</li> </ul>
<p>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ</p>	<p>- ไม่มี -</p>

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	- ใช่ -

คุณสมบัติอื่นๆ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: นายธนารัตน์ อุบัติศฤงค์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์